

บาท/ดอลลาร์วันนี้เปิด 30.80 แนวโน้มทรงตัว กรอบ 30.75-30.85

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.80 แข็งค่าเมื่อเทียบกับสิ้นวันทำการก่อนหน้านี้ที่ระดับ 30.87 แนวโน้มทรงตัว อ่อนค่าลงยาก ตลาดรอความชัดเจนนโยบายกำกับของธปท. คาดกรอบวันนี้ 30.75-30.85

*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.80 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสิ้นวันทำการก่อน ในช่วงนี้เงินบาทเคลื่อนไหวไปตามภาพความเสี่ยงตลาดทุน เมื่อตลาดปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) ก็มักเจอกับแรงขาย เช่นเดียวกันเมื่อตลาดเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) ก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามา

นอกจากนี้ นักค้าเงินส่วนหนึ่ง ยังมีความกังวลถึงทิศทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการกำกับและดำเนินนโยบายทางการเงิน บ้างจึงตั้งกล่าวส่งผลให้เงินบาทไม่แข็งค่าลงได้เร็วเหมือนช่วงที่ผ่านมา เชื่อว่าตลาดจะรอความชัดเจนในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการที่ธนาคารพาณิชย์ จะลดดอกเบี้ยตามธปท.หรือไม่ ไปจนถึงคำถามว่าธปท.จะมีนโยบายควบคุมตลาดการเงินเพิ่มขึ้นอย่างไร

คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.75-30.85 บาท/ดอลลาร์

ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินพลิกกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) หลังจากที่ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ประกาศชะลอการเก็บภาษีนำเข้า 10% กับสินค้าจีนมูลค่าประมาณ 1.6 แสนล้านดอลลาร์ในกลุ่มโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ของเล่น ออกไปเป็นวันที่ 15 ธันวาคม และประกาศเตรียมพร้อมเปิดการเจรจาการค้าต่อเนื่องใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า ส่งผลให้นักลงทุนย้ายเงินจากสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยง

บอนด์ยีลด์สหรัฐ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 5.5 bps มาที่ระดับ 1.68% เงินเยนอ่อนค่าลง 1.3% ราคาทองคำร่วงลง 0.7% และระดับ 1,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ดัชนี S&P500 , STOXX50, และ FTSE100 ปรับตัวขึ้น 1.5%, 0.9%, และ 0.3% ตามลำดับ

ฝั่งข้อมูลเศรษฐกิจ กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกรกฎาคมสูงขึ้น 1.6% เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนราว 15% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานยังคงเร่งตัวได้ 2.2% จากการปรับตัวขึ้นของราคาเสื้อผ้า ตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

สำหรับวันนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน จะเปิดเผยดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญในเดือนกรกฎาคม คาดว่ายอดขายปลีก (Retail Sales) จะเติบโต 8.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดการผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะเพิ่มขึ้น 5.4% ขณะที่ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment) จะขยายตัว 5.8% โดยข้อมูลดังกล่าวกำลังชี้ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนไม่ได้ชะลอตัวลงมากอย่างที่หลายฝ่ายกังวล

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.77 วานนี้ 97.81

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,395.21 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,778.69 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถึงถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 30.798 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้